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ค าถามทีผู่ถ้อืหุน้สง่มายงับรษิทั  

ในระหวา่งวนัที ่19 มถินุายน – 14 กรกฎาคม 2566 

 

ค าถามที ่1 

บรษัิทมรีายงานการสง่ออกทีส่งูขึน้ในปีน้ี บรษัิทสง่ออกไปยังประเทศใดบา้ง มกีลยุทธก์ารสง่ออกใน

อนาคตอยา่งไรบา้ง 

ค าตอบที ่1   

บรษัิทไดส้ง่ออกเหล็กไปยังประเทศเพื่อนบา้น อาทเิชน่ ประเทศกัมพูชา ลาว บังกลาเทศ มาเลเชยี

และประเทศอนิเดีย ในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงปีการเงนิ 2566 บรษัิทไดส้่งออกไปยัง 

ประเทศแคนาดา อนิเดีย อนิโดนีเซยี เวยีดนาม และประเทศมาเลเชยี  เรามีความยนิดีที่จะแจง้ให ้

ท่านทราบว่า บรษัิทไดร้ับใบอนุญาต ACRS แลว้ ซึง่จะท าใหส้ามารถส่งออกสนิคา้ไปยังประเทศ

ออสเตรเลยีและประเทศนิวซแีลนดไ์ด ้และบรษัิทอยู่ในขัน้ตอนการขอใบอนุญาต UK-CARES ซึง่จะ

ท าใหบ้รษัิทสามารถสง่ออกไปยังสหภาพยโุรปไดเ้ชน่กนั  

 

ดว้ยการหาตลาดใหม่และพัฒนาสนิคา้ส าหรับส่งออกน้ี ท าใหบ้รษัิทสามารถเตรยีมความพรอ้มสูก่าร

แขง่ขันในระดับสากลได ้โดยเฉพาะดว้ยสนิคา้เกรดพเิศษและในความหลากหลายของขนาด แน่นอน

วา่การสง่ออกท าใหบ้รษัิทสามารถลดความผันผวนในตลาดภายในประเทศไดบ้างสว่นและนอกจากน้ี

ยัง การใหค้วามส าคัญดา้นความยั่งยนืและภาวะโลกรอ้นเพิม่ขึน้ในประเทศทีพ่ัฒนาแลว้หลายประเทศ 

การใชวั้ตถุดบิทีป่ล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต์ ่าจะเป็นทีต่อ้งการในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง 

โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป สนิคา้ของ ทาทา สตลี ประเทศไทย ผลติเหล็กจากเศษเหล็กโดยใชเ้ตา

อารค์ไฟฟ้า ซึง่มีการปล่อยก๊าชคารบ์อนไดออกไซดท์ี่ต ่ากว่ามากเมือ่เทียบกับเหล็กที่ผลติจากแร่

เหล็กโดยใชเ้ตาถลงุ 

 

ค าถามที ่2 

บรษัิทมแีผนทีจ่ะตดิตัง้เตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าหรอืไม่ 

ค าตอบที ่2   

การใชก้ าลังการผลติโดยเฉลีย่ของผูผ้ลติเหล็กในประเทศไทยต ่ากวา่รอ้ยละ 40 เมือ่เทยีบกับ บรษัิท 

ทาทา สตีล ประเทศไทย ที่มีการผลติรอ้ยละ 70-75 ของก าลังการผลติเหล็กรีด อันเนื่องมาจาก

ประสทิธภิาพการด าเนินงานที่ดีขึน้และผลติภัณฑ์ไดร้ับการยอมรับอย่างดจีากลูกคา้ของเรา ดังนั้น 

บรษัิทจงึใหค้วามส าคัญกับการใชก้ าลังการผลติใหไ้ดม้ากทีส่ดุจากก าลังการผลติเหล็กรดีทีม่อียู ่1.7 

ลา้นตันต่อปี ก่อนที่จะมีการเพิม่ก าลังการผลติอืน่เพิม่เตมิ นอกจากนี้ บรษัิทยังคงหาโอกาสในการ

เพิม่ผลติภัณฑท์ีม่มีลูคา่เพิม่อยา่งตอ่เน่ือง 

 

 



ค าถามที ่3 

บรษัิทมสีว่นแบง่ในโครงการรถไฟความเร็วสงูจ านวนเท่าใด บรษัิทไดส้ง่สนิคา้ชนดิใดใหก้ับโครงการ

นี้บา้ง  

ค าตอบที ่3   

บรษัิท ทาทา สตีล ประเทศไทย เป็นผูจ้ัดส่งหลักของเหล็กเสน้เกรด GB ใหก้ับโครงการรถไฟ

ความเร็วสงู ไทย-จนี ในชว่งการกอ่สรา้งจากกรงุเทพฯ ถงึ นครราชสมีา 

 

ค าถามที ่4 

ปัจจุบันความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยใ์นปัจจุบันมีสัดส่วนเท่าใด บรษัิทมี

แผนการเกีย่วกบัพลังงานหมนุเวยีนเป็นอยา่งไรบา้ง 

ค าตอบที ่4   

บรษัิทไดต้ดิตัง้ระบบพลังงานแสงอาทติยข์นาด 1.4 เมกะวัตต ์บนหลังคาโรงงานที่ โรงงาน SCSC 

เมือ่ 3 ปีทีแ่ลว้ และยังแผนงานโครงการไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทติยอ์ืน่อกี 11.48 เมกะวัตต ์คาด

ว่าจะแลว้เสร็จในปีปัจจุบันในทัง้ 3 โรง ซึง่จะคดิเป็นรอ้ยละ 2 (โดยประมาณ) ของความตอ้งการ

พลังงานทัง้หมดของบรษัิท 

 

ค าถามที ่5 

การแข่งขันจากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบา้นในขณะนี้รุนแรงขึน้หรอืไม่ บรษัิทมกีลยุทธใ์นการ

รับมอืกบัความทา้ทายเหลา่นี้อยา่งไรบา้ง 

ค าตอบที ่5   

ใชค่รับ ประเทศจนีเป็นผูส้่งออกเหล็กรายใหญ่ไปยังประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะ

ผลติภัณฑ์ที่บรษัิท ทาทา สตีล ประเทศไทยผลติได ้ประเทศจีนเป็นผูส้่งออกเหล็กลวดรายใหญ่

มายังประเทศไทย ประมาณ 300,000 – 400,000 ตันต่อปี หรือประมาณ 1 ลา้นตันในช่วงสามปีที่

ผา่นมา 

 

ทาทา สตลี ประเทศไทย เรามกีลยุทธทีจ่ะสง่มอบสนิคา้และบรกิารทีเ่ชือ่ถอืไดเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่าลูกคา้

จะไดร้ับสนิคา้ทีม่คีณุภาพดใีนเวลาทีเ่หมาะสม โดยไม่ตอ้งเก็บสนิคา้คงคลังไวส้งูและไม่ตอ้งรับความ

เสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น ทมีงานดา้นเทคนคิของเราไดท้ างานร่วมกับลูกคา้อย่าง

สม ่าเสมอเพื่อพัฒนาสนิคา้ใหต้รงกับกระบวนการผลติของลูกคา้เป็นรายเฉพาะ นอกจากนี้ เรายังคง

พัฒนาสนิคา้ใหมร่ว่มกบัลกูคา้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

 

 

 



ค าถามที ่6 

ในระหว่างปี บริษัทมีรายจ่ายลงทุนจ านวน 283 ลา้นบาท เป็นการลงทุนหลักอะไรบา้งและจะ

กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่บรษัิทอยา่งไรบา้ง  

ค าตอบที ่6   

ค่าใชจ้่ายลงทุนทัง้หมดที่กล่าวมาเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่โรงงานทัง้สามแห่ง ไดแ้ก ่

โรงงาน NTS ทีช่ลบรุ ีโรงงาน SISCO ทีส่ระบรุ ีโรงงาน SCSC ทีร่ะยอง ใหส้ามารถด าเนนิการผลติได ้

อยา่งตอ่เน่ือง 

 

ที่โรงงาน NTS ไดม้ีการลงทุนในโรงหลอมเหล็กเพื่อใหก้ารผลติเหล็กสามารถด าเนินการไดอ้ย่าง

สม ่าเสมอโดยการอัพเกรดอุปกรณ์เก่า เชน่ หมอ้แปลงของเตาหลอมไฟฟ้า(EAF) และการลงทุนใน

สว่นของโรงรดีเหล็กเพือ่ปรับปรงุคณุภาพสนิคา้ของเหล็กลวด 

 

ทีโ่รงงาน SISCO ไดม้กีารลงทุนในโรงหลอมเหล็กเพือ่ใหก้ารผลติเหล็กสามารถด าเนนิการไดอ้ย่าง

สม ่าเสมอโดยการตดิตัง้ตัวชดเชยก าลังไฟฟ้ารแีอคทฟีแบบสถติ (Static Var Compensator : SVC)

และการลงทนุในสว่นของโรงรดีเหล็กเพือ่ปรับปรงุระบบอัตโนมัต ิ

 

ทีโ่รงงาน SCSC ไดม้กีารลงทุนในโรงหลอมเหล็กเพื่อใหก้ารผลติเหล็กสามารถด าเนินการไดอ้ย่าง

สม ่าเสมอโดยการอัพเกรดอปุกรณ์เกา่ เชน่  ระบบทอ่ดดูฝุ่ นจากการหลอมเศษเหล็ก ซึง่จะชว่ยในการ

ผลติสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและลดการปล่อยฝุ่ นออกสู่ภายนอกท าใหส้ภาพแวดลอ้มดี

ขึน้ 

 


